



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กศทช. ประวิทย์ ลี้สถาพรวงศา (โทร. ๓๙๗)

ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/วท๕

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๒๗ ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘  
เรียน รสทช. ก่อกิจฯ (เลขานุการ กทค.)

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๒๗ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กศทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ผมได้แสดงความคิดเห็นและลงมติแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก ผมจึงขอเปิดเผยเนื้อหาการสงวนความเห็นของผม เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ครั้งดังกล่าว ดังนี้

“ผมรับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กศทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) และเห็นชอบการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศฯ หลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ ตามที่สำนักงาน กศทช. เสนอ ซึ่งรวมถึงกรณีการยกเลิกการกำหนดให้กิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการรองในย่านความถี่ ๕๐-๕๔ MHz โดยให้คงไว้เฉพาะกิจการประจำที่และกิจการเคลื่อนที่ เป็นกิจการหลักในตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ดังนั้นการที่ที่ประชุม กทค. พิจารณาให้คงกิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการรองไว้ในย่านความถี่ดังกล่าว จึงเท่ากับเป็นการแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) ประกาศฯ ที่แตกต่างไปจากข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และแตกต่างไปจากร่างเบื้องต้นที่สำนักงาน กศทช. เสนอให้ที่ประชุม กทค. พิจารณาไปแล้ว โดยที่ กทค. มีมติให้ตัดสินใจด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ การแก้ไขที่ขัดกับผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าวจึงเป็นเรื่องไม่สมควร ถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มเชิงอรรถเป็นเงื่อนไขไว้ ที่ทำให้ยังไม่อาจใช้คลื่นความถี่ย่านดังกล่าวในกิจการวิทยุสมัครเล่นได้จริง จนกว่าผลการศึกษาการใช้งานและการแก้ไขเชิงอรรถระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจะแล้วเสร็จ ก็ตาม

ทั้งนี้ ผมเห็นว่าหาก กทค. จะมีการใช้ดุลพินิจในแนวทางที่แย้งกับสิ่งที่สำนักงาน กศทช. นำเสนอตามผลการรับฟังความคิดเห็น ก็ควรต้องมีเหตุผลสนับสนุนที่ชัดเจนและมีน้ำหนักดีพอสมควร อีกทั้งควรกำหนดมาตรการให้สำนักงาน กศทช. สอบถามและขอความเห็นจากหน่วยงานความมั่นคงเสียก่อน ในฐานะที่เป็นฝ่ายสนับสนุนหลักให้ตัดส่วนของกิจการวิทยุสมัครเล่นออก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังสมควรมอบหมายให้สำนักงาน กศทช. แก้ไขเนื้อหาในส่วนตารางในเอกสารนำเสนอของสำนักงาน กศทช. ที่แต่เดิมไม่ได้เขียนไว้ในแนวทางเดียวกับมติ กทค. ด้วย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการนำความเห็นของผมบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ ในส่วนหมายเหตุของระเบียบวาระที่ ๔.๒๗ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลี้สถาพรวงศา)

กศทช.